

Số 103/BC- BPC

Đắk Glei, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Công văn số 54/TTTHĐND-CV, ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 804/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Ý kiến của Ban pháp chế

a. Về kết quả đạt được

Căn cứ các quy định của Trung ương và trên cơ sở Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023¹⁾, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023⁽²⁾. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện, Ban pháp chế nhận thấy việc triển khai thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP năm 2023 đã được UBND huyện triển khai thực hiện cơ bản đúng với quy định của pháp luật. Do vậy Ban pháp chế thống nhất với những kết quả đạt được theo báo cáo của UBND huyện.

(1) Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

(2) Tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện;

b. Về Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 804/BC-UBND ngày 20 ngày 11 năm 2023 và không có ý kiến gì thêm.

2. Kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm chủ động xây dựng Chương trình THPTK, CLP của mình, đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THPTK, CLP hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó mỗi cấp, mỗi ngành phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THPTK, CLP; thực hiện công khai trong THPTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, nhất là công khai các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên; các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định, tạo sự chủ động, linh hoạt, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương theo định hướng của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện; rà soát, ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV Kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Trần Trọng Từ